

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH  
ĐẢNG ỦY KHỐI  
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Định, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Số 151-CV/ĐUK

V/v thực hiện Kết luận số 81-KL/TW  
ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục  
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về  
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng  
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối  
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,  
- Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,

Thực hiện Công văn số 973-CV/BTGTU ngày 25/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường theo xu thế chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, cacbon thấp, kinh tế tuần hoàn, phục hồi hệ sinh thái; hướng đến đạt được mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa cacbon. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người dân, doanh nghiệp. Coi thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" đến năm 2050 là thách thức, đồng thời, cũng là cơ hội để phát triển bền vững; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế của cả nước độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất.

2. Căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch đề cụ thể hóa, thực hiện tốt Kết luận số 81-KL/TW và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 134-KH/ĐUK ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu vào các quy hoạch ngành, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là tiêu chí quan trọng, không thể thiếu trong triển khai các công trình, dự án.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức triển khai quán triệt Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên,
- Thường trực ĐUK,
- Website ĐUK,
- Lưu VP, BTGĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM' at the top and 'BAN THƯỜNG VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH' at the bottom. The inner circle contains 'ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ NGƯỜI LÃNH ĐẠO' in the center. A signature is written across the stamp.

**Bùi Quang Nhựt**